

# รางวัลแห่งความภาคภูมิใจภาครัฐประจำปี 2559



รางวัลแห่งความภาคภูมิใจภาครัฐประจำปี 2559

จากการมุ่งสนับสนุนให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เพื่อให้ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย มุ่งสู่การบริหารราชการภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเป้าหมายคือให้การทำงานของหน่วยงานรัฐเป็นที่ยอมรับของประชาชน ตลอดจนมีการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ปรับรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศด้วยการได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ และทำให้ระบบราชการมีความโปร่งใส รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงาน

สำนักงาน ก.พ.ร.จึงได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการและงานมอบรางวัลขึ้นเป็นประจำทุกปี ประกอบด้วย รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สำหรับปี 2559 นี้ มีหน่วยงานภาครัฐเข้ารับรางวัลกันอย่างคับคั่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี สำหรับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ในปีนี้มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลฯ ทั้งสิ้น จำนวน 119 ผลงาน ประกอบด้วย ประเภทรางวัลบูรณาการการบริการที่เป็นเลิศ จำนวน 11 ผลงาน ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ จำนวน 21 ผลงาน ประเภทรางวัลการพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ จำนวน 77 ผลงาน และประเภทรางวัลพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 10 ผลงาน

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐปีนี้เป็นประเภท รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ หมวด 1 ด้านการนำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 7 ส่วนราชการ หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 ส่วนราชการ หมวดที่ 3 ด้านการมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน 4 ส่วนราชการ หมวด 4 ด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรและการจัดการความรู้ จำนวน 2 ส่วนราชการ และหมวดที่ 6 ด้านกระบวนการคุณภาพและนวัตกรรม จำนวน 2 ส่วนราชการ ทั้งนี้ มีผลงานทั้งหมด 18 ผลงาน จาก 18 หน่วยงานรัฐ ได้รับรางวัลดังกล่าว

นอกจากนี้ยังมี รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ในปี 2559 มีผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ 1) รางวัลขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 4 กรม 2)รางวัลการบริการราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 13 กรม 3)รางวัลกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ จำนวน 2 จังหวัด

รางวัลประจำปี โดยสำนักงาน ก.พ.ร. นอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ภาคราชการแล้วยังแสดงถึงการยอมรับในผลการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นสิ่งยืนยันความสำเร็จในกานพัฒนาคุณภาพการให้บริการและระบบการบริหารของหน่วยงานภาครัฐอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นๆ เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป.